



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปัญหาสาธารณสุขชายขอบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., hfocus)</p> <p>- จากกรณี ปลัด สร. เผยถึงแนวทางช่วยเหลือ รพ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง งบติดลบ 40 ล้านบาท พร้อมแนวทางช่วยเหลือระยะยาว</p> <p>ด้าน นพ.วรวิทย์ ตันตวิวัฒน์ทรัพย์ ผอ.รพ.อุ้มผาง จ.ตาก กล่าวว่า ล่าสุด รพ.อุ้มผาง ได้รับจัดสรรจำนวน 20 ล้านบาท และเป็นงบเหลือจ่ายให้ รพ.ได้ชำระหนี้อื่น รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งช่วยในเรื่องงบประมาณได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาสาธารณสุขชายแดนอื่นๆ อีก เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงให้ให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขชายแดนครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ผ่านมามีการดำเนินการแต่ไม่ต่อเนื่อง ทั้งเรื่องกำลังคน งบประมาณ หรือตั้งกองทุนเฉพาะ ขอความเมตตาให้ชาวบ้านชายขอบ ทั้งไทยเมียนมา ไทยลาว ไทยกัมพูชา ซึ่งปัญหาที่จะแตกต่างกัน</p>	
<p>แก้ไข พ.ร.บ.โรคติดต่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผจก.)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย เมื่อวันที่ 11-12 ส.ค. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจาก พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมนำมาบังคับใช้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่มีความรุนแรง จึงจำเป็นต้องทบทวนและแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อเสนอ ครม.</p> <p>ด้าน นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการควบคุมโรคติดต่อชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้หารือจัดประชุมแบบทวิภาคี ได้แนวทางดำเนินงานร่วมกันมุ่งเป้า 4 ประเด็น คือ 1.กำหนดโรคและภัยสุขภาพสำคัญที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 2.พัฒนาและปรับปรุงแนวทางติดต่อประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 3.กำหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างประเทศ 4.พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและฝึกซ้อมแผนร่วมกันระหว่างประเทศ ผลสรุปทั้งหมดจะนำเสนอในการประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 33 ในปีนี้ ซึ่ง จ.สงขลาเป็นเจ้าภาพ</p>	
<p>ดูแลแม่หลังคลอดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, thaipbs)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผย ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยหลังจากแม่คลอดลูกแล้วต้องมีการอยู่ไฟ เพื่อปรับธาตุทั้ง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ให้เกิดความสมดุล ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดทั้งทางร่างกายและจิตใจ การฟื้นฟูมีทั้งการทำหัตถการนวดและประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทักหม้อเกลือ รวมทั้งการเลือกรับประทานอาหารสมุนไพรสร้อนช่วยบำรุงธาตุไฟกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ใช้น้ำสมุนไพรประคบขี้ผึ้งน้ำคาวปลา ยาปลูกไฟธาตุช่วยกระตุ้นน้ำนม และยาประคบสมุนไพรช่วยเพิ่มปริมาณและกระตุ้นการไหลของน้ำนม โดยแม่หลังคลอดมีสิทธิในการฟื้นฟูตามสิทธิเบิกจ่าย ซึ่งมี รพ.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p>ห้ามใส่สีสังเคราะห์ในผลไม้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., thestandard, ch7)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนผู้ประกอบการร้านค้าและรถเข็นผลไม้สดที่ปอกเปลือกหรือตัดแต่งสำหรับจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเป็นอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 ออกตามความใน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) ไม่นอนุญาติให้ใช้สีหรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในผลไม้สด หากตรวจพบจัดเป็นการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หากพบเห็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ สสจ.</p>	
<p>เตือนรับมือฝนตกหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, คมชัดลึก, เรื่องเล่าเช้านี้, ch3plus, nationtv)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 4 เตือน 28 จว. เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 13-15 ส.ค.66 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม และคลื่นสูงในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย จากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมในลุ่มน้ำโขงตอนล่างและบริเวณแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในช่วง 10-15 ส.ค.66 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมและเฝ้าระวัง พร้อมแจ้งเตือนประชาชน 8 จว.ริมน้ำโขง ตามข้อสั่งการของนายกฯ</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงข้อมูลที่ระบุว่าให้ระวังปลาทุใใส่สารกันบูด หากสัมผัสโดนสารกันบูดจะทำให้เป็นมะเร็งที่มีชื่อหรือมะเร็งผิวหนัง ว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ว่าการสัมผัสสารกันบูดในปลาหนึ่งส่งผลให้เกิดมะเร็งผิวหนัง และกระบวนการผลิตปลาหนึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยรักษาคุณภาพปลาทุทำให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูด</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, บางกอกทูเดย์)</p> <p>- เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ECST) ได้เครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หลังกดดัน นายไผ่ ลิกค์ ส.ศ.พรรคพลังประชารัฐ กรณีเสนอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า ชี้หน่วยงานสาธารณสุขชั้นนำในต่างประเทศหันมาหนุนบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายจากหลักฐานและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ขณะที่ประเทศไทยยังคงยึดติดกับการแบนโดยไม่สนใจผู้สูบบุหรี่กว่า 9.9 ล้านคน พร้อมย้ำว่าการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายไม่ใช่การเรียกร้องให้เกิดบุหรี่ไฟฟ้าเสรี แต่คือการนำขึ้นมาควบคุมด้วยกฎหมายให้ชัดเจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., 77kaoded, sondhitalk, news1live, fm91bkk, ch3plus)</p> <p>- ฝ่ายปกครอง จ.ราชบุรี บุกรับกลุ่มวัยรุ่นลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมของกลางอีก 5,000 ซิน นอกจากนี้ยังมียาแก้ไอ ยาแก้หวัด ยาแคปซูลเขียวเหลือง และกัญชาอัดแท่ง สารภาพเคยถูกจับมา 1 ครั้ง เปลี่ยนมาส่งผ่านไรเดอร์ มูลค่าความเสียหายเกิน 1 ล้านบาท แจ้งจับ 6 ข้อหา</p>	-
<p>ภาษีเหล้าเบียร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เผย กรมอยู่ระหว่างหารือกับภาคเอกชนรับฟังข้อเสนอทบทวนโครงสร้างภาษีเหล้าและเบียร์ เนื่องจากขณะนี้สินค้าแอลกอฮอล์บางรายการที่ยังจัดไม่ถูกพิกัด เบียร์แอลกอฮอล์ 0% ที่ปัจจุบันเก็บในภาษีเครื่องดื่มทั่วไป ทำให้ต้องหารือกับผู้ประกอบการเรื่องการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสม รวมถึงหารือกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย</p>	-
<p>เรื่องควรรู้ในสหัสวรรษใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ดร.ทวารัฐ สตะบุตร ผอ.สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ระบุ สหัสวรรษใหม่คนไทยควรรู้ 4 เรื่อง 1.ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน (Financial Literacy) 2.เทคโนโลยีและไอที (Digital Literacy) 3. สาธารณสุข (Health Literacy) 4.ความยั่งยืน (Climate change Literacy) ผ่านโครงการจัดทำเว็บไซต์ OKMD Knowledge Portal เพื่อบ่มเพาะการสร้างนิสัยการเรียนรู้ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก</p>	-